

CÙNG GÓP SỨC CHO SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI

✍️ NGUYỄN KHOA BẢO

(Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển công nghệ FSI; Cựu sinh viên Khoa Điện tử Viễn thông, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN)

ĐHQGHN đã kiến tạo môi trường giáo dục hàng đầu ở Việt Nam và cũng được biết đến là một trong những đại học có uy tín và vị thế ở khu vực và thế giới. Các thế hệ sinh viên ra trường đa phần được đánh giá cao khi công tác ở các tổ chức, doanh nghiệp so với những trường đại học khác. Thực tiễn đã chứng minh qua thế hệ của chúng tôi, khi ra trường, chúng tôi cũng đã được đào tạo, được các thầy cô chỉ bảo và đã có cho mình nền tảng kiến thức rất tốt, rất vững chắc. Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên được các thầy cô trau dồi rất nhiều kiến thức về mặt xã hội, về việc phát triển con người, phát triển tổ chức. Do đó, tôi nhận thấy rằng, ĐHQGHN là một môi trường có chất lượng đào tạo rất tốt.

Là cựu sinh viên của ĐHQGHN, tôi rất tự hào về ngôi trường mình đã học tập và nghiên cứu. Bởi chính những kiến thức khoa học cơ bản được đào tạo tại trường đại học kết hợp với những kinh nghiệm thực tiễn đã giúp bản thân có bước đầu khởi nghiệp thành công. Khi học tập ở ĐHQGHN, chúng tôi có rất nhiều



cơ hội để học hỏi từ những người thầy, người cô tâm huyết. Những kiến thức nền tảng cơ bản được thầy cô dạy ở trường giúp chúng tôi vận dụng vào doanh nghiệp của mình khi khởi nghiệp. Cũng chính niềm tâm huyết của các thầy cô đã truyền cảm hứng và sự kiên trì cho chúng tôi trong suốt những ngày đầu gây dựng công ty. Chúng tôi đã tạo cơ sở phát triển và vận hành công ty dựa trên các nền móng, nền tảng mà bản thân trau dồi, học tập và tích lũy được trong môi trường đào tạo của ĐHQGHN.



TS. Mai Hoàng Anh - Chánh Văn phòng ĐHQGHN và ông Nguyễn Duy Lai - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển công nghệ FSI ký kết văn bản bàn giao tòa nhà làm việc ĐHQGHN.

ĐHQGHN tích cực xây dựng các mối quan hệ hợp tác với các hiệp hội, doanh nghiệp, từ đó nắm bắt được nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp để đào tạo đúng nhu cầu thực tiễn mà xã hội cần. Ngoài ra, ĐHQGHN cần kêu gọi doanh nghiệp tham gia giảng dạy, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cùng sinh viên để nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ đúng hướng, đáp ứng thực tiễn, đảm bảo đầu ra phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Tôi cũng xin đề xuất một số nội dung để đồng hành với sự phát triển của ĐHQGHN. ĐHQGHN có thể đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp ngay từ những đề tài nghiên cứu, để các bạn sinh viên có thể tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát triển ngay từ đầu. Điều này sẽ giúp mang lại hiệu quả cao cho việc hợp tác giữa doanh nghiệp với nhà trường và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của xã hội, của đất nước.

Là một cựu sinh viên, điều này luôn thôi thúc tôi quay lại mái trường xưa để hợp tác chuyển giao nền tảng công nghệ tri thức. Phát triển hợp tác giữa FSI và ĐHQGHN là cơ hội để hai bên cùng phát triển, đồng thời cũng giúp

ích cho sự nghiệp trồng người của đất nước nói chung và ĐHQGHN nói riêng.

FSI sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện để các bạn sinh viên học tập, nghiên cứu dựa trên những "bài toán" mà doanh nghiệp đưa ra. Giúp các bạn sinh viên có được những kinh nghiệm và trải nghiệm thực tiễn trong công tác nghiên cứu, đem đến một môi trường thực tập hiệu quả để các bạn trưởng thành. Việc nghiên cứu khoa học khi được định hướng từ cả nhà trường và doanh nghiệp sẽ giúp các bạn sinh viên thực hiện hoạt động nghiên cứu sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, từ đó làm bước đệm để nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo, đáp ứng thực tiễn, hiệu quả và thiết thực. Điều này sẽ giúp hoạt động nghiên cứu, đào tạo đi đúng trọng tâm, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, từ đó tạo ra các sản phẩm đầu ra chất lượng, ứng dụng vào thực tiễn đổi mới sáng tạo, đồng thời đưa các sản phẩm chất lượng tham gia vào trường quốc tế.